

“Tội nghiệp” các chủ trang trại hổ phạm pháp!

Tháng 11 năm 2010, dư luận và giới bảo tồn tiếp tục bày tỏ quan ngại về vụ việc liên quan tới hai cá thể hổ chết được bảo quản đông lạnh tại một trại nuôi hổ ở tỉnh Thanh Hóa. Chủ trang trại này chính là đối tượng liên quan tới một số vụ bắt giữ hổ đông lạnh ở Hà Nội trong vài năm gần đây, đồng thời cũng là người đã từng bị bắt khi buôn lậu động vật hoang dã (ĐVHD) từ Tanzania về Việt Nam. Cũng phải nói thêm rằng tất cả những cá thể hổ ban đầu tại trại nuôi của người này đều có nguồn gốc bất hợp pháp.

Tuy nhiên, theo như các thông tin trên báo chí, chủ trại nuôi hổ ở Thanh Hóa này dường như nhận được sự

“cảm thông” từ các cơ quan chức năng của Tỉnh. Thay vì tịch thu các cá thể hổ chết theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng lại cân nhắc liệu có nên bồi thường cho người chủ trại “tội nghiệp” này?

Chúng ta có nên cảm thông cho một chủ trại nuôi hổ trái pháp luật giàu có (mà thực chất là một người buôn bán) đối với những khoản phí gây nuôi những cá thể hổ mà đáng lẽ ra anh ta không nên có ngay từ ban đầu? Liệu có nên cho rằng việc buôn bán thương mại hổ hoặc những bộ phận của hổ lại không vi phạm các quy định của pháp luật đối với những loài được bảo vệ tuyệt đối như hổ?

Trên thực tế, việc buôn bán này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn hủy hoại lời cam kết quốc tế của Việt Nam về việc bảo vệ hổ. Cam kết bảo vệ những cá thể hổ cuối cùng trên thế giới một lần nữa tại cuộc họp cấp cao vào tháng 11 tại St. Petersburg đã được lãnh đạo các nước xác nhận.

ENV đồng thuận với những nhà thực thi pháp luật ở Việt Nam, hầu hết những người này đều ủng hộ việc nghiêm cấm hoạt động buôn bán hổ, bộ phận và sản phẩm làm từ hổ, bất kể nguồn gốc từ các vụ bắt giữ hay từ các trại nuôi. Mở cửa thị trường buôn hổ và các sản phẩm làm từ hổ sẽ dẫn hủy hoại những nỗ lực thực thi pháp luật và cho phép những chủ trang trại như ở Thanh Hóa tăng thêm thu nhập nhờ chính những con hổ trong trang trại của họ và có thể cả những cá thể khác “tuồn lậu” qua trại.

Quay trở lại năm 2007, hai con hổ chết tại trại nuôi này được tiêu hủy công khai theo quyết định của các nhà chức trách địa phương. Quyết định sáng suốt này sẽ loại đi khả năng người nuôi hổ kiếm lời từ xác những con hổ.



Trại nuôi ở Thanh Hóa hiện có 12 cá thể hổ. Tất cả các cá thể hổ ban đầu đều có nguồn gốc bất hợp pháp.

Ảnh: ENV

Gần đây hơn nữa ở Nghệ An, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao của mình trong nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán hổ trái phép qua vụ việc tịch thu một con hổ đông lạnh, xương hổ và rất nhiều loài ĐVHD được bảo vệ nghiêm ngặt khác.

Trong vụ này, các nhà thực thi pháp luật ở Nghệ An đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại Hà Nội. Động thái tích cực này phản ánh nhận thức đúng đắn rằng việc đưa các cá thể ĐVHD tịch thu được quay trở lại thị trường là một vấn đề và sẽ không thể giải quyết được trừ khi đường dây buôn bán này bị cắt đứt.

Trong trường hợp thứ ba hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng, ENV nóng lòng chờ đợi tỉnh Quảng Trị tiến hành tiêu hủy tang vật hổ tịch thu được vào tháng 3/2010 hay bàn giao lại cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

ENV mong đợi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm ra quyết định và thực thi pháp luật, theo đó, chủ trại nuôi hổ ở Thanh Hóa sẽ phải bàn giao lại xác hổ chết cho các cơ quan chức năng theo quy định.

ENV đánh giá việc gây nuôi thương mại ĐVHD là một vấn đề nóng đang được đưa ra tranh cãi. Các

nhà bảo tồn cảnh báo không được phép buôn bán những loài cần được bảo vệ hoàn toàn vì hành động này nếu được hợp pháp hóa sẽ kích cầu và gây khó khăn trong việc thực thi pháp luật vì khó phân biệt giữa các cá thể, hay sản phẩm có nguồn gốc là hợp pháp hay bất hợp pháp. Thêm vào đó, nhiều cơ quan thực thi pháp luật cũng hiểu rõ pháp luật cần thể hiện tính răn đe và mong đợi việc thi hành pháp luật sẽ được thực hiện nghiêm khắc hơn.

Trong khi đó, những người ủng hộ việc gây nuôi thương mại xem ĐVHD như một nguồn lợi cần được khai thác. Những cơ quan có liên quan ủng hộ việc bảo vệ ĐVHD trong tự nhiên dường như yếu thế trước những thế lực muốn ĐVHD được thương mại hóa, bao gồm cả những loài nguy cấp. Đối với một số loài thông thường, việc gây nuôi có thể coi là một giải pháp.

Tuy vậy, đối với hổ và những loài cần được bảo vệ tuyệt đối khác, gây nuôi thương mại sẽ khiến cho những loài này biến mất trong tự nhiên. Cho phép thương mại hóa những loài này đơn giản khó chấp nhận được với những ai mong muốn sự đa dạng sinh học của Việt Nam không mất đi trong cuộc chạy đua phát triển kinh tế.

Những con hổ chết ở Thanh Hóa, Quảng Trị và bất cứ nơi đâu trong tương lai dù phát hiện được từ các vụ bắt giữ hay tại trang trại cần phải được tịch thu để đảm bảo đúng tinh thần, mục tiêu của pháp luật đã đề ra để ngăn chặn sự sụt giảm quần thể của các loài nguy cấp và bảo vệ chúng trong tự nhiên.

Nếu loài hổ cần được phát triển trong nuôi nhốt để đảm bảo sự tồn tại của chúng thì trách nhiệm này thuộc về Nhà nước, không phải của các chủ trang trại tư nhân với mục đích thương mại. Họ tự khoác lên mình cái danh “người nuôi hổ nghèo khó cần được bồi thường” trong khi mẫn nguyện với số lợi nhuận kiếm được từ hành động này.



ENV kêu gọi các cơ quan chức năng ngăn chặn nạn buôn bán hổ thông qua việc tiêu hủy xác hổ các sản phẩm tịch thu.

Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị

Tổ giác tham nhũng

Nếu bạn thấy cơ quan chức năng nào nhận tiền hay quà hối lộ từ những người buôn bán động vật hoang dã hoặc nuôi giữ hổ, hãy tố giác với Ban Chỉ đạo Phòng, chống Tham nhũng Quốc gia theo số điện thoại: **080 48 228**

Các chủ trại gấu Quảng Ninh coi thường luật pháp và tiếp tục phục vụ khách du lịch Hàn Quốc

Điều tra của đài truyền hình Hàn Quốc KBS và khảo sát của ENV mới đây cho thấy hoạt động khai thác và buôn bán mật gấu bất hợp pháp, phục vụ các đoàn khách du lịch Hàn Quốc vẫn tiếp diễn một cách công khai tại một số trang trại gấu ở Quảng Ninh.

Trong vài năm qua, hình thức du lịch trại gấu ở thành phố Hạ Long diễn ra hết sức công khai. Hoạt động bất hợp pháp này liên quan đến việc có hàng trăm nhóm du khách Hàn Quốc và các quốc gia châu Á khác tới thăm quan các trang trại nuôi gấu mỗi tuần. Tại đây, khách du lịch được chứng kiến việc chích hút mật gấu, nếm rượu mật gấu, mua mật và các sản phẩm từ gấu. Sau đó, những du khách này sẽ vận chuyển các sản phẩm đó một cách bất hợp pháp ra khỏi Việt Nam.

ENV luôn quan tâm và tích cực hoạt động để chấm dứt hình thức du lịch trại gấu ở Quảng Ninh kể từ khi hoạt động bất hợp pháp này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2007. Khảo sát của ENV cho thấy các cơ sở kinh doanh này đón hàng chục lượt xe chở đầy khách du lịch Hàn Quốc mỗi tuần.



Du lịch trại gấu trái phép vẫn đang ngang nhiên hoạt động ở Quảng Ninh. Tại đây khách du lịch Hàn Quốc mua mật gấu và mang về nước, vi phạm hoàn toàn các quy định của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã (CITES).

Ảnh: ENV

Phóng sự được thực hiện vào tháng 10/2010 của Đài KBS (Hàn Quốc) quay cảnh khách du lịch Hàn Quốc đến thăm và xem cảnh chích hút mật gấu ở một trang trại. Các du khách này sau đó đã mua mật gấu để mang về Hàn Quốc.

Trước đó, vào tháng 10/2009, Cảnh sát Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã đột kích vào trang trại nuôi gấu của Công ty Du lịch Việt Thái và bắt quả tang các nhà quản lý người Hàn Quốc đang chuẩn bị chích hút mật từ một con gấu nuôi nhốt trước sự chứng kiến của một nhóm khách du lịch Hàn Quốc. Sau sự việc này, các cơ quan chức năng đã tịch thu được tổng cộng 6 con gấu từ hai doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh, đồng thời thực hiện xử phạt hành chính đối với Công ty Việt Thái. Tuy nhiên, những hành động này dường như không đủ mạnh trong việc ngăn chặn các chủ doanh nghiệp kinh doanh mật gấu tiếp tục vi phạm pháp luật.

"Chúng tôi đánh giá cao phản ứng tích cực của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh trong trường hợp của công ty Việt Thái, tuy nhiên, sau đó chúng ta vẫn chưa có được các hành động

mạnh mẽ và kiên quyết hơn nữa để chấm dứt tình trạng này.” Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Giám đốc ENV bày tỏ, “Việc kinh doanh mật gấu đang diễn ra một cách công khai thể hiện sự thách thức pháp luật. Đã tới lúc các bộ ngành liên quan cần vào cuộc và có các hành động thúc đẩy, hỗ trợ cho các cơ quan chức năng địa phương nhằm chấm dứt hoàn toàn hình thức kinh doanh bất hợp pháp này.”

“Hoạt động này đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên hình ảnh của một Hạ Long xinh đẹp, thơ mộng và thân thiện với môi trường. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nghiêm túc thực hiện các nỗ lực để bảo vệ loài gấu, đồng thời gửi thông điệp tới những người đang có hành vi vi phạm cũng như tới cộng đồng rằng tuân thủ luật pháp là điều bắt buộc, không phải chỉ là lời gợi ý, và pháp luật được áp dụng cho tất cả, bao gồm cả các chủ trại gấu tại Quảng Ninh, những người đang lầm tưởng rằng họ có thể ở trên luật pháp.” Bà Dung nhấn mạnh.

Trích đoạn phóng sự có thể xem tại đây:
<http://www.youtube.com/user/EducationfornatureVN#p/a/u/0/wSVkNjEE9PI>



Một cá thể gấu ở trại nuôi Nông Trang tại Quảng Ninh đang “chờ” khách du lịch Hàn Quốc.

Ảnh: ENV

Những nỗ lực của ENV trong việc bảo vệ gấu

ENV đã thực hiện rất nhiều hoạt động nhằm chấm dứt những vi phạm liên quan đến gấu như tiến hành điều tra, khảo sát các trại gấu và theo dõi các trường hợp vi phạm về gấu hay các sản phẩm làm từ gấu. Trung tâm cũng hỗ trợ, tư vấn với các nhà chức trách và các nhà lãnh đạo ban hành và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ gấu và các loài ĐVHD khác, để đảm bảo pháp luật được thực thi hiệu quả. Các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loài gấu của Việt Nam cũng được tổ chức thường xuyên nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ, sử dụng mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu. Các chiến dịch quảng cáo bảo vệ gấu gần đây của Trung tâm bao gồm treo biển quảng cáo trên các quốc lộ, quảng cáo trên tạp chí, trên xe buýt và các đoạn phim ngắn do Trung tâm thực hiện được phát rộng rãi trên truyền hình và đài tiếng nói Việt Nam.

Hợp tác quốc tế

Phân tích DNA để xác định phân loài các cá thể hổ tịch thu

Năm 2010, cơ quan chức năng Việt Nam và một số tổ chức khoa học quốc tế đã kết hợp thực hiện phân tích DNA cho 8 cá thể hổ tịch thu được trong vài năm trở lại đây ở Việt Nam. Kết quả phân tích của Mạng lưới Pháp y ĐVHD TRACE thuộc Hiệp hội Động vật Hoàng gia Scotland cho thấy 8 cá thể hổ này bao gồm 4 cá thể hổ Đông Dương, 2 cá thể hổ Amur (Siberia) và 2 cá thể hổ Bengal. Nghiên cứu giúp các nhà chức trách xác định được nguồn gốc gen của những cá thể hổ này. Tuy nhiên, cho đến khi bản đồ gen về hổ trên các khu vực phân bố được hoàn thành, thì chưa thể xác định được những cá thể hổ tịch thu có nguồn gốc từ trang trại gây nuôi hay từ hoang dã. Mẫu gen của những cá thể hổ tịch thu trong năm 2010 vẫn đang tiếp tục được thu thập và xét nghiệm.

Hồ sơ vi phạm

Nỗ lực của các cơ quan chức năng

Lai Châu

Ngày 05/12/2010, Cảnh sát Môi trường tỉnh Lai Châu tịch thu 1 cá thể gấu con nặng 14 kg tại Mường Tè. Đối tượng đã bỏ chạy ngay trước khi lực lượng chức năng tới. Cá thể gấu con này đã được chuyển tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3275/ENV)



Cá thể gấu con này mới được phát hiện tại một trại nuôi gấu ở Hà Nội nhưng đã nhanh chóng biến mất trước khi các cơ quan chức năng tới kiểm tra.

Ảnh: ENV

Hà Nội

Trong tháng 12 năm 2010, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã tịch thu 4 cá thể rắn hổ mang chúa (*Ophiophagus Hannah*) từ 2 vụ việc khác nhau. Hai cá thể rắn hổ mang chúa đầu tiên được phát hiện và tịch thu vào ngày 2 tháng 12 khi đang được vận chuyển bằng xe máy bởi một phụ nữ trung niên ở Phú Thọ. Đối tượng này cho biết chị ta đã mua 2 cá thể rắn hổ mang trên với giá 1 triệu đồng/1kg và dự định bán với giá 1,7 triệu đồng/1kg tại Hà Nội. Hai cá thể rắn hổ mang còn lại được tịch thu gần cuối tháng 12 từ một người phụ nữ khác ở Vĩnh Phúc khi đang được vận chuyển bằng taxi. Người phụ nữ này khai báo đã mua 2 cá thể rắn với giá 33 triệu đồng và dự định bán tại Hà Nội. Tất cả

các cá thể rắn hổ mang này đã được chuyển giao về Trung tâm Cứu hộ Sóc Sơn. (Theo hồ sơ lưu trữ 3028 và 3120/ENV)

Ngày 7/1, Công an Hà Nội kiểm tra một ô tô chạy từ Đắk Lắk Cao Bằng và phát hiện 12 xác voọc chà vá chân nâu (*Pygathrix nemaeus nemaeus*). Đối tượng vi phạm là một cặp vợ chồng đang chờ cơ quan chức năng khởi tố. (Theo hồ sơ số 3165/ENV)

Hải Phòng

Ngày 18/01/2011, Hải quan thành phố Hải Phòng đã tịch thu 1,1 tấn ngà voi giấu trong những container hàng nhựa. Lô hàng này có thể có nguồn gốc từ Tanzania. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3195/ENV).

Thái Bình

Ngày 14/12/2010, Cảnh sát Môi trường Thái Bình đã tịch thu cá thể cò Mỏ thìa từ một khách sạn ở thị trấn Tiền Hải và đã được thả về vùng đất ngập nước tiếp giáp với Vườn quốc gia Xuân Thủy. Cá thể này ban đầu bị đánh bắt bởi cư dân địa phương và sau đó bán cho khách sạn. Cò Mỏ thìa là một loài chim di cư, nằm trong danh sách các loài nguy cấp của sách đỏ IUCN năm 2010. Mất môi trường sống và săn bắt trái phép là hai mối đe dọa chính đối với loài này ở Việt Nam (Theo hồ sơ lưu trữ số 3098/ENV).

Hải Dương

Ngày 09/12/2010, Công an Hải Dương đã tịch thu 160kg tê tê đang được vận chuyển bởi một thanh niên trong một chiếc xe tư nhân trên Quốc lộ 18 thuộc địa phận thị trấn Chí Linh. Đối tượng này khai nhận đã mua tê tê tại tỉnh Hòa Bình và dự định mang đi thị xã Móng Cái, Quảng Ninh để tiêu thụ (Theo hồ sơ lưu trữ số 3114/ENV).

Quảng Nam

Ngày 10/01/2011, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã tịch thu 11 kg trăn trên một chiếc xe tải đi từ Đà Nẵng. Số trăn này đã ngay lập tức được thả về một khu rừng ở địa phương. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3168/ENV).

Quảng Trị

Ngày 11/01/2011, Cảnh sát Kinh tế tỉnh Quảng Trị đã tịch thu một lượng lớn ĐVHD từ hai người đàn ông tại một điểm thu mua địa phương. Tang vật bao gồm một cá thể khỉ mặt đỏ, 3 cá thể khỉ đuôi dài, 10 cá thể cây hương, 10 cá thể nhím và 1 cá thể trăn. Đối tượng đã bị phạt 13.500.000 VND. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3172/ENV).

Buôn bán ĐVHD, các bộ phận cơ thể và sản phẩm từ chúng là vi phạm pháp luật.

Nghệ An

Ngày 10/1/2011, một ngư dân địa phương đã tình nguyện chuyển giao một cá thể rùa biển nặng 70kg cho chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An. Cơ quan chức năng đã thả cá thể rùa này về chính vùng biển nó được tìm thấy. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3164/ENV).

Thái Bình

Ngày 05/01/2011, Công an Thái Bình đã tịch thu 96 cá thể tê tê từ một đối tượng quê ở Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng cho biết chuyến hàng này bị phát hiện khi đang được đưa tới biên giới Trung Quốc ở Quảng Ninh. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3166/ENV)

Hà Tĩnh

Ngày 14/01/2011, Công an cửa khẩu và Hải quan Cầu Treo đã tịch thu 87 cá thể rùa đầu to được vận chuyển trên 1 xe tải có nguồn gốc từ Lào. Rùa đầu to là loài thuộc nhóm 2B của Nghị định 32/NĐ-CP/2006 (Theo hồ sơ lưu trữ số 3187/ENV)

Đồng Nai

Tháng 1 năm 2011, cơ quan chức năng Đồng Nai tiến hành kiểm tra bất ngờ một số nhà dân và các cơ sở kinh doanh ở huyện Vĩnh Cửu. Kết quả đã tịch thu 1 số cá thể động vật sống, 1 số lượng lớn thịt, da, chân, tay và các sản phẩm khác từ ĐVHD bao gồm cả những loài nguy cấp. Trong số đó có thịt và da của một cá thể voọc, rất có thể thuộc loài chà vá chân đen. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3185, 3188, 3189, 3190 và 3191/ENV)



Một cá thể Già đầy Giava do Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh thu giữ, ngay sau đó đã được thả về khu Bảo tồn Thiên nhiên Kê Gổ.

Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh

Sự tham gia của cộng đồng

Hà Nội

Ngày 27/1/2010, 1 người đàn ông ở Ba Vì đã gọi điện tới đường dây nóng của ENV muốn chuyển giao 1 cá thể cu li mà người này đã thấy ở trước cửa nhà cách đây vài ngày. Ngay ngày hôm sau, ENV đã làm việc với vườn quốc gia Ba Vì để tiếp nhận cá thể cu li này. Cá thể này sẽ được thả về rừng trong 1 thời gian ngắn sau Tết. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3211/ENV)

Ngày 15/12/2010, một người dân ở Hà Nội tự nguyện chuyển giao hai cá thể rùa sa nhân cho ENV. Những cá thể rùa này sau đó được chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn Rùa tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3099/ENV)

Ninh Bình

Ngày 11/01/2011, một tình nguyện viên thuộc Mạng lưới Bảo vệ ĐVHD thông báo cho ENV về vụ việc 5 cá thể khỉ đang bị giữ tại một nhà hàng ở thành phố Ninh Bình. Thông tin này được chuyển tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình để xử lý. Các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra và tịch thu các cá thể này dù chủ nhà hàng đã có

những phản ứng mạnh mẽ. Cơ quan chức năng dự định chuyển giao các cá thể này về Vườn Quốc gia Cúc Phương sau Tết. (Theo hồ sơ lưu trữ 3171/ENV).

Thừa Thiên Huế

Ngày 23-24/12/2010, Chi cục Kiểm lâm Huế tịch thu bảy cá thể khỉ đang bị giữ tại năm địa điểm ở cả nhà dân và nhà hàng trên địa bàn Thành phố. Các cá thể khỉ này được người dân thông báo tới đường dây nóng của ENV vào giữa tháng 3 và tháng 10 năm 2010. Nhờ có sự phối hợp giữa Chi cục Kiểm Lâm Huế và Trung tâm cứu hộ Sóc Sơn, các cá thể này đã được chuyển về Sóc Sơn an toàn. (Theo hồ sơ lưu trữ 1108-2753-2767-2788-2927/ENV).

Quảng Nam

Ngày 08/12/2010, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tịch thu cá thể cây có trọng lượng 25 kg từ Khu du lịch Bạch Vân ở thành phố Tam Kỳ. Vụ việc này cùng với 4 cá thể khỉ được thông báo qua đường dây nóng của ENV. Tuy nhiên khi kiểm lâm tới kiểm tra lần

Xử lý nghiêm tội phạm hôm nay để ngăn chặn tội phạm ngày mai.

đầu thì chỉ có 4 cá thể khỉ bị phát hiện. Cơ quan chức năng đã tịch thu 4 cá thể khỉ này, sau đó chuyển giao về Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tại tỉnh Quảng Bình. ENV tiếp tục giám sát địa điểm này và phát hiện ra cá thể cầy, cá thể này sau đó được tịch thu và chuyển tới Trung tâm Cứu hộ Thú Ăn thịt ở Cúc Phương. (Theo hồ sơ lưu trữ 2055/ENV).

Đà Nẵng

Ngày 30/11/2010, một người dân địa phương đã gọi tới đường dây nóng của ENV để thông báo về một cá thể cu li bị giữ tại một nhà riêng ở thành phố Đà Nẵng. Vài ngày sau, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã tịch thu và chuyển giao cá thể này tới Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng (Theo hồ sơ lưu trữ 3033/ENV).

Ngày 11/12/2010, một nhóm các tình nguyện viên bảo vệ ĐVHD của ENV đã phát hiện ra một cá thể khỉ đuôi lợn bị giữ tại một quán cà



Hai cá thể vượn được tìm thấy tại một quán cà phê ở TP. Hồ Chí Minh. Sau đó chúng đã được thu giữ và chuyển tới Trung tâm Cứu hộ Cú Chi.

Ảnh: ENV



Một cá thể cầy mực bị tịch thu tại Quảng Nam đang chờ được chuyển tới Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ảnh: ENV

phê ở Đà Nẵng. Các tình nguyện viên đã thuyết phục chủ quán cà phê đồng ý chuyển giao cá thể này tới Chi cục Kiểm lâm. Ngày 17/12, cá thể này đã được chuyển tới Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà (Theo hồ sơ lưu trữ 3095/ENV).

Ngày 14/1/2011, một người dân ở Hòa Vang tự nguyện chuyển giao một cá thể voọc chà và chân đỏ đến Chi cục Kiểm lâm huyện Hòa Vang. Cá thể này ngay lập tức đã được chuyển giao tới Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà (Theo hồ sơ lưu trữ 3192/ENV).

Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 27/11/2010, một tình nguyện viên bảo vệ ĐVHD thông báo ENV về một cá thể vượn đen má hung được giữ tại một nhà thờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình điều tra, ENV đã tìm hiểu được rằng đây là cá thể vượn cái và đã được giữ tại nhà thờ này trong 4 năm qua. Sau khi được thuyết phục, linh mục nhà thờ đã đồng ý chuyển giao cá thể này tới Chi cục Kiểm lâm và cảnh sát Môi trường. Ngày 9/12/2010, cá thể vượn này đã được chuyển tới Trung tâm Cứu hộ Cú Chi, thành phố Hồ Chí Minh. (Theo hồ sơ lưu trữ 3020/ENV)

Thống kê số vụ vi phạm năm 2010

Thời gian	Số vụ buôn bán trái phép	Số vụ vận chuyển trái phép	Số vụ bày bán trái phép	Số vụ quảng cáo	Số vụ trưng bày nuôi nhốt trái phép	Các vụ khác	Tổng
Tổng 2010	54	93	412	53	300	28	940

Chương trình Bảo vệ động vật hoang dã

Năm 2005, ENV thành lập Phòng Bảo vệ ĐVHD (WCU) nhằm tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào việc giám sát và theo dõi các vụ buôn bán ĐVHD trái phép đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD. WCU thiết lập một đường dây nóng miễn phí trên toàn quốc để tiếp nhận thông tin từ người dân về các vụ buôn bán, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ ĐVHD trái phép. Làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng, WCU theo dõi và điều tra các vụ việc cho tới khi kết thúc và lưu giữ thông tin trong cơ sở dữ liệu của ENV.

Tính đến tháng 2/2011, WCU đã tiếp nhận hơn 3.200 vụ vi phạm liên quan đến ĐVHD thông qua đường dây nóng và các nguồn tin khác.

Mục đích của chương trình Bảo vệ ĐVHD:

- Khuyến khích sự tham gia của quần chúng trong nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán trái phép ĐVHD: Thông báo các vi phạm, tham gia điều tra và theo dõi các trường hợp vi phạm.
- Hỗ trợ và ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật, xử lý ĐVHD tịch thu, kêu gọi sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo...
- Trực tiếp ngăn chặn các vi phạm.
- Lưu trữ thông tin về các vụ vi phạm để xác định tình trạng, xu hướng buôn bán ĐVHD; đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản pháp luật và việc thực thi luật bảo vệ ĐVHD.

Chương trình Bảo vệ ĐVHD của ENV được tài trợ bởi các tổ chức World Society for the Protection of Animals (WSPA), Humane Society International, The Whitley Fund for Nature, the MacArthur Foundation, the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), the Rufford, the Cleveland Metroparks Zoo, và SeaWorld and Busch Gardens Fund.

ENV chân thành cảm ơn WSPA đã tài trợ cho bản tin này.

Chương trình Bảo vệ ĐVHD

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Số 5. IF1, ngõ 192, Phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel/Fax: (84 4) 3514 8850
Email: env@fpt.vn

ENV Website: www.thiennhien.org (Tiếng Việt)
ENV Website: www.www.envietnam.org (Tiếng Anh)
Thư viện ảnh: www.savingvietnamswildlife.org
ENV Facebook: <http://www.facebook.com/group.php?gid=47162312016>

Đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã



Nếu bạn thấy động vật hoang dã bị vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, hãy báo cho kiểm lâm, cơ quan chức năng địa phương hoặc liên hệ đường dây nóng Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

Hotline: **1800-1522** Email: **Hotline@fpt.vn**

Góp sức bảo vệ ĐVHD ở Việt Nam chỉ bằng một cuộc gọi!